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Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

Hver er afstaða ráðherra til hugmynda um að Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri
verði sameinaður Háskóla Íslands?


